

hợp vạch kế hoạch thực hiện thí điểm trước một bước ở một số trường phổ thông cấp II, cấp III để rút kinh nghiệm phổ biến hướng dẫn các trường thực hiện.

Hà-nội, ngày 24 tháng 5 năm 1974

K.T. Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Thủ trưởng

VÔ THUẦN NHỎ

K.T. Bộ trưởng Bộ Lao động

Thủ trưởng

LÊ CHÂN PHƯƠNG

BỘ XÂY DỰNG

CHỈ THỊ số 14-BXD ngày 23-5-1974 về việc tăng cường công tác tài vụ kế toán trong ngành xây dựng cơ bản.

Trong năm qua, các đơn vị đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được liên tục, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 1973 của ngành, tiết kiệm hạ giá thành, đảm bảo nộp lợi nhuận, khấu hao vào ngân sách Nhà nước. Về công tác cải tiến quản lý và hạch toán đã thí điểm thành công cải tiến hệ thống thông tin kinh tế ở Công ty xây dựng Nam Hà-nội, Công ty xây dựng Hải-phòng, và xí nghiệp gạch Từ-liêm; đã cải cách công tác kế toán hoàn thành trong các đơn vị trực thuộc Bộ và đang chuẩn bị triển khai ở Sở, Ty xây dựng, đã tiến hành cuộc tổng kiểm kê tài sản, điều tra năng lực sản xuất và quyết toán năm 1973 nhanh, gọn hơn trước, việc bồi dưỡng lực lượng kế toán tài vụ đã được chú ý.

Tuy nhiên, trong công tác tài vụ kế toán còn nhiều thiếu sót từ nhận thức, quan điểm đến tổ chức, lãnh đạo và thực hiện. Ở mỗi đơn vị, thủ

trưởng chưa đích thân lãnh đạo công tác tài vụ kế toán; chưa thông qua sự hoạt động của đồng tiền và số liệu kế toán để kiểm tra, phân tích tình hình và kết quả sản xuất, kinh doanh ở từng khâu, từng mặt, từng chủ trương công tác và biện pháp kỹ thuật; chưa thấy tài vụ đơn vị cơ sở tài vụ ngành là một bộ phận của tài chính Nhà nước, cho nên có những hiện tượng xoay xở vốn cho đơn vị mình một cách dư thừa, chi tiêu lãng phí, ít suy nghĩ tìm tòi biện pháp cải tiến sử dụng vốn, giải phóng tồn kho ứ đọng, thanh toán công nợ, mà năng chạy vay đòi hỏi cấp trên, xin Nhà nước cấp phát. Thậm chí, có nơi thủ trưởng quyết định kế toán phải chi sai chế độ, hạch toán khống sản lượng.

Kế toán trưởng chưa thấy mình vừa có nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán và giúp thủ trưởng đơn vị quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị, vừa làm nhiệm vụ kiểm soát viên của Nhà nước tại đơn vị đó, cho nên chưa đấu tranh kiên quyết với những hành vi xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, chi tiêu sai chính sách, chế độ, thê lệ.

Kế toán viên chưa đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ trong công tác, cho nên còn tách rời nghiệp vụ kế toán tài vụ với công tác quản lý kinh tế tài chính, thiếu mạnh dạn đấu tranh chống lãng phí, tham ô, thực hành tiết kiệm, một số kế toán chưa thật an tâm, yêu nghề, nên chưa đi sâu học tập, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ.

Đề nhanh chóng khắc phục tình trạng trên đây, Bộ chỉ đạo các công ty, công trường, xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc Bộ, và Sở, Ty xây dựng thi hành các điểm sau đây:

1. Ở mỗi đơn vị cần làm cho cán bộ, công nhân quán triệt tinh thần nội dung Nghị quyết 22 của Trung ương Đảng, và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tài vụ kế toán trong hai năm 1974 — 1975 của ngành là:

a) Phần đầu xóa bỏ tình trạng sản xuất, kinh doanh bị lỗ vốn, triệt để thực hành tiết kiệm sử dụng có hiệu quả cao lao động, thiết bị, vật tư, tiền vốn hiện có của đơn vị, hạ giá thành công

trình và đơn vị sản phẩm thực hiện kinh doanh có lãi;

b) Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh theo phương thức hạch toán kinh tế; công tác hạch toán lao động, vật tư, tiền vốn ngay từ khi làm kế hoạch, từ khâu ghi chép ban đầu, kiên quyết trấn áp bọn đầu cơ ăn cắp, đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ mọi hành vi xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa.

c) Chấn dứt tình trạng chi tiêu sai nguyên tắc, sai chế độ, ngoài kế hoạch, vượt định mức, chiếm dụng vốn trong thanh toán, tích cực ổn định tình hình tài vụ, đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh liên tục và có hiệu quả kinh tế cao, thực hiện thưởng phạt công minh và kịp thời.

d) Nâng cao chất lượng hạch toán, đảm bảo cung cấp số liệu và tình hình một cách kịp thời và chính xác, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kinh tế tài chính của từng đơn vị cơ sở, của ngành và Nhà nước.

2. Đề hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tài vụ kế toán trong hai năm 1974 — 1975 của ngành, các đơn vị cần phải tiến hành khẩn trương một số công việc chủ yếu sau đây :

a) Ở mỗi đơn vị cần tổ chức học tập điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, ban hành theo nghị định số 175-CP, 176-CP và bài nói chuyện của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại hội nghị kế toán trưởng toàn ngành xây dựng lần thứ nhất đề liên hệ, kiểm điểm tình hình thực hiện ở mỗi đơn vị và báo cáo kết quả về Bộ. Thông qua việc học tập các tài liệu này đề nâng cao nhận thức tư tưởng và quan điểm về công tác kinh tế, tài chính, kế toán ở mỗi đơn vị.

b) Phải lập kế hoạch tài vụ đồng thời với kế hoạch sản xuất từ cơ sở lên ngành (kể cả trung ương và địa phương). Thực hiện mọi khoản chi tiêu đều phải có kế hoạch và có hiệu quả kinh tế cụ thể.

c) Nghiên cứu và cải tiến chế độ phân phối lợi nhuận, chế độ trích khấu hao tài sản cố định, chế độ giá cả, chế độ thưởng phạt vật chất, chế độ

vốn cơ bản trong ngành, hệ thống hóa pháp luật tài chính, kế toán.

d) Triển khai mạnh mẽ công tác thông tin kinh tế trong ngành, phân cấp hạch toán kinh tế giữa xí nghiệp liên hợp xây dựng hoặc liên hiệp xí nghiệp sản xuất với các xí nghiệp trực thuộc, đến từng phân xưởng, đội, tổ; cải cách công tác kế toán của Sở, Ty xây dựng và đơn vị sự nghiệp. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng ghi chép chứng từ ban đầu. Đẩy mạnh công tác phân tích hoạt động kinh tế định kỳ và thường xuyên từ cơ sở lên ngành.

e) Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và thường xuyên công tác tài vụ kế toán; đồng thời tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ tài vụ kế toán, chấn chỉnh lại tổ chức các phòng, ban kế toán tài vụ cơ sở về số lượng cũng như về chất lượng, nghiên cứu và đề bạt kế toán trưởng cơ sở để tăng cường công tác chỉ đạo hạch toán và giám sát hoạt động kinh tế của đơn vị.

3. Thủ trưởng đơn vị phải đích thân lãnh đạo công tác tài vụ kế toán của đơn vị mình. Thủ trưởng đơn vị cần tạo mọi điều kiện cho kế toán trưởng hoàn thành nhiệm vụ, và thường xuyên kiểm tra công việc của kế toán trưởng, giải quyết kịp thời các vấn đề mà kế toán trưởng đề xuất và báo cáo. Thủ trưởng đơn vị cần khen thưởng, khuyến khích và bảo vệ những kế toán trưởng làm tốt nhiệm vụ; đồng thời đề nghị xử lý thích đáng kế toán trưởng vi phạm chính sách, chế độ, thề lệ của Nhà nước.

Việc tuyên dương, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, thi hành kỷ luật các nhân viên kế toán và thủ quỹ, thủ kho trong đơn vị đều phải có ý kiến của kế toán trưởng.

Trên đây Bộ nêu một số công việc cần phải làm nhằm tăng cường công tác tài vụ kế toán của ngành, mỗi đơn vị cơ sở căn cứ vào nội dung chỉ thị này, tiến hành liên hệ kiểm điểm và đề ra biện pháp cụ thể để thực hiện, đồng thời phát huy kết quả hội nghị kế toán trưởng của toàn

ngành, nhằm đưa công tác tài vụ kế toán của đơn vị mình đi vào nề nếp, thực sự là công cụ sắc bén trong quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Hà-nội, ngày 23 tháng 5 năm 1974

Bộ trưởng Bộ Xây dựng
ĐỒ MUỜI

ỦY BAN NÔNG NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

THÔNG TƯ số 4-NN/XD/TT ngày 20-5-1974 hướng dẫn tổ chức và quản lý lực lượng xây dựng của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, để khôi phục và phát triển kinh tế, công tác xây dựng cơ bản nói chung có một tầm quan trọng đặc biệt và rất khẩn trương; công tác xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho ngành nông nghiệp cũng phải được tăng cường và đẩy mạnh tiến lên với tốc độ nhanh, đưa công trình vào sử dụng sớm để phát huy hiệu quả một cách tích cực, nhằm đưa nông nghiệp phát triển toàn diện, mạnh mẽ, vững chắc làm cho sản xuất nông nghiệp vững bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa một cách tích cực và có kế hoạch như nghị quyết Hội nghị lần thứ 19, 20, 22 của Trung ương Đảng đã đề ra.

Trong các năm vừa qua, Nhà nước đã cố gắng dành nhiều vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho ngành nông nghiệp, nhưng chúng ta chưa thực hiện được bao nhiêu, hàng năm đều phải trả lại vốn đầu tư, không đảm bảo kế hoạch xây dựng trong nông nghiệp. Một trong những nguyên nhân trực tiếp là không đủ lực lượng thi công, nhất là các công trình của nông nghiệp lại phân tán, rải rác khắp nơi, lực lượng xây dựng của Nhà nước không đủ rải ra để phục vụ và khó tổ chức công trường. Trong lúc đó, lực lượng xây

dựng to lớn ở trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp chưa được tổ chức lại nên chưa phát huy hết khả năng to lớn sẵn có ở nông thôn.

Đã giải quyết một cách tích cực vấn đề thiếu nhân lực hiện nay, chúng ta phải nhanh chóng phát triển lực lượng xây dựng của Nhà nước đồng thời tổ chức, quản lý và sử dụng tốt lực lượng xây dựng ở nông thôn, như nghị quyết số 54-CP ngày 24 tháng 3 năm 1972 của Hội đồng Chính phủ: « Phải đăng ký toàn bộ lao động có nghề xây dựng trong xã hội và có kế hoạch huy động và phân phối lực lượng này, kết hợp chặt chẽ với việc tổ chức và quản lý tốt hơn các lực lượng xây dựng của hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp ».

Vi vậy Ủy ban Nông nghiệp trung ương yêu cầu các tỉnh, thành có kế hoạch tổ chức và sử dụng tốt lực lượng xây dựng cơ bản ở hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Tổ chức và quản lý lực lượng thợ xây dựng ở nông thôn là một việc làm quan trọng và cần kíp, không những đáp ứng được yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho ngành nông nghiệp nói chung và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nói riêng mà còn tăng cường quản lý lao động trong hợp tác xã, thiết thực củng cố hợp tác xã. Muốn tổ chức và quản lý tốt lực lượng xây dựng ở hợp tác xã phải giải quyết tốt các vấn đề sau đây:

1. Về tổ chức.

Các đội xây dựng của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có nhiệm vụ:

- Xây dựng cơ sở vật chất cho hợp tác xã;
- Xây dựng nhà ở cho gia đình xã viên theo kế hoạch của hợp tác xã;
- Xây dựng những công trình cho các cơ quan Nhà nước theo kế hoạch của tỉnh, huyện.

Đội xây dựng phải được tổ chức chặt chẽ có danh sách, có nội quy, có tổ Đảng lãnh đạo, có đội trưởng chỉ huy và người đội trưởng phải có khả năng lãnh đạo, có trình độ tổ chức và biết tay nghề được xã viên tín nhiệm, có đội phó và thư ký giúp việc cho đội trưởng. Số cán bộ đội